



# ข่าวกรมควบคุมมลพิษ

## กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้  
จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒



เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 5/2562 ณ วัดคลิตี้พลธรรมมาราม ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักทรัพยากรน้ำภาค 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ. 4 (อู่ล่อง) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลชะแล และอำเภอทองผาภูมิ พร้อมด้วยผู้แทนชาวบ้านคลิตี้บนและคลิตี้ล่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ที่ปรึกษาควบคุมงาน) และบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (ผู้รับจ้าง) โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่ต่อการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานการก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยพร้อมองค์ประกอบต่าง ๆ การฟื้นฟูสภาพพื้นที่โรงแต่งแร่เดิม และการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้มีการชี้แจงแผน/แนวทางการดำเนินงานในระยะถัดไปได้แก่ การปิดคลุมสนามฟุตบอลศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคลิตี้ล่าง การดูตะกอนในลำห้วยคลิตี้ และการสำรวจเพื่อประเมินฝายตักตะกอนเดิมที่เสียหาย โดยชาวบ้านที่เข้าร่วมประชุมยังได้มีข้อคิดเห็นในประเด็นการให้ชาวบ้านคลิตี้มีส่วนร่วมในการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในลำห้วยและห้วยสาขา การรายงานผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ทราบอย่างต่อเนื่องผ่านกลุ่ม Line อีกทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีมีข้อเสนอแนะในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารตะกั่วในพื้นที่เสี่ยงร่วมกัน และในครั้งนี้กรมควบคุมมลพิษได้มีการแจ้งชาวบ้านล่วงหน้าทำให้ชาวบ้านมีเวลาเตรียมตัวในการเข้าร่วมประชุมมากขึ้น ซึ่งกรมควบคุมมลพิษจะนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุม ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพน้ำ และคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมสังเกตการณ์ความก้าวหน้าพื้นที่ก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย และการสำรวจโครงสร้างอาคารที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ของกรมบังคับคดี โดยได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคีฯ ถัดไปในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2562